

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ให้การลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้

ขอบเขตของการศึกษา

ขอบเขตเนื้อหา

มาตรการสิทธิประโยชน์ที่ให้กับนักลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิของกรมศุลกากร, มาตรการลดหย่อนภาษีอากรสินค้าส่งออกในรูปแบบของ “บัตรภาษี” ของกรมศุลกากร, มาตรการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าของกรมศุลกากร, มาตรการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมาตรการส่งเสริมการลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ขอบเขตประชากร

ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน มีทั้งสิ้น 88 ราย (ทำเนียบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ: 2549) จำแนกได้ตามตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงสถานะของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

รายละเอียด	เขตอุตสาหกรรมทั่วไป		เขตอุตสาหกรรมส่งออก		เขตพาณิชย์กรรม	เขตที่พักอาศัย	รวมทั้งสิ้น
	ได้รับการส่งเสริม	ไม่ได้รับการส่งเสริม	ได้รับการส่งเสริม	ไม่ได้รับการส่งเสริม			
เปิดดำเนินการแล้ว	10	10	26	17	3	2	68
อยู่ระหว่างเตรียมการ	-	4	1	3	4	3	15
หยุดกิจการ	-	2	-	3	-	-	5
รวมทั้งสิ้น	10	16	27	23	7	5	88

จำนวนผู้ประกอบการที่เปิดดำเนินการแล้ว และยังคงมีการดำเนินกิจการอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จำนวน 68 ราย จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไปจำนวน 20 ราย เขตอุตสาหกรรมส่งออกจำนวน 43 ราย เขตพาณิชย์กรรมและเขตที่พักอาศัยจำนวน 5 ราย จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมิได้ประกอบกิจการในลักษณะของการผลิตเพื่อการส่งออกหรือมิได้มีการทำการขอสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวคือมิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ภาครัฐมีให้กับผู้ประกอบการจำนวน 7 ราย จากทั้งหมดจำนวน 68 ราย จึงทำให้ขนาดประชากรของการศึกษานี้มีจำนวนทั้งสิ้น 61 ราย

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้ได้ดำเนินการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ และการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีให้กับการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

การศึกษานี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสอบถามผู้ประกอบการจำนวน 61 ราย ที่มีการลงทุนและดำเนินกิจการอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ราย

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

การศึกษานี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้ทำการศึกษาข้อมูลจากเอกสารผลการศึกษาค้นคว้าในอดีต วารสาร หนังสือที่เกี่ยวข้อง เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลมีลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิด (Close Ended Question) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ให้การลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน โดยกำหนดคำถามดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ประกอบการที่มีการลงทุนดำเนินกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีให้การลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีให้ผู้ประกอบการที่มีการลงทุนดำเนินกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการ และเป็นผู้ที่ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จำนวน 61 ราย จากการส่งแบบสอบถามเพื่อขอความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการจำนวน 2 ครั้ง และมีการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ภายหลังจากส่งแบบสอบถามแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมถึงการขอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ณ สถานประกอบการ ผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 52 ราย และมิได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการจำนวน 9 ราย เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการภายใต้กรอบเวลาที่ได้กำหนดไว้และได้มีการติดตามทวงถามตามสมควรแล้ว จึงได้หยุดดำเนินการในการเก็บแบบสอบถามดังกล่าว ทำให้ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเพื่อทำการประมวลผลทั้งสิ้น 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.25 ของกลุ่มประชากร และมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ราย

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามทั้งหมดจะนำมาประมวลผลข้อมูล โดยใช้เครื่องมือโครคอมพิวเตอร์ซึ่งอาศัยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป ค่าทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ และการค้นคว้าจากเอกสาร ผลการค้นคว้าในอดีต วารสาร หนังสือที่เกี่ยวข้อง เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จะนำมาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

แบบสอบถามในส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและและสถานประกอบการ และส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในตอนที่ 1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ประกอบการที่มีการลงทุนดำเนินกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และเกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ (ชัยสิทธิ์ เฉลิมประสิทธิ์, 2544) ให้คะแนนดังนี้

ช่วงคะแนน	ระดับความรู้ ความเข้าใจ
80.00 - 100.00	มีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด
70.00 - 79.90	มีความรู้ ความเข้าใจมาก
60.00 - 69.90	มีความรู้ ความเข้าใจปานกลาง
50.00 - 59.90	มีความรู้ ความเข้าใจน้อย
0 - 49.90	มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด

แบบสอบถามในส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ให้การลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แต่ละข้อคำถามจะมีคำตอบให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่

คะแนน	ระดับความเห็น (เห็นด้วย)
5	มากที่สุด
4	มาก
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยที่สุด

แบบสอบถามในส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีให้กับผู้ประกอบการ ที่มีการลงทุนดำเนินกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แต่ละข้อคำถามจะมีคำตอบให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่

คะแนน	ระดับปัญหา (เป็นปัญหา)
5	มากที่สุด
4	มาก
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยที่สุด

การกำหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อทำการวิเคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดับจากช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย	จัดอยู่ในระดับ	ปัญหา	
4.50 - 5.00	ความเห็น	เห็นด้วยมากที่สุด	เป็นปัญหามากที่สุด
3.50 - 4.49	เห็นด้วยมาก	เห็นด้วยมาก	เป็นปัญหามาก
2.50 - 3.49	เห็นด้วยปานกลาง	เห็นด้วยปานกลาง	เป็นปัญหาปานกลาง
1.50 - 2.49	เห็นด้วยน้อย	เห็นด้วยน้อย	เป็นปัญหาน้อย
1.00 - 1.49	เห็นด้วยน้อยที่สุด	เห็นด้วยน้อยที่สุด	เป็นปัญหาน้อยที่สุด

ระยะเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษานี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 - สิงหาคม 2550 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมิถุนายน 2550

สถานที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ สถานประกอบการที่ลงทุนและดำเนินกิจการอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved